



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ วันที่ 13 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 965 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 654 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 302 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ป่วยสะสม 34,575 ราย เสียชีวิตคงที่ 97 ราย รักษาหายเพิ่ม 40 ราย รวมรักษาหาย 28,288 ยังรักษาอยู่ รพ. 6,190 ราย อยู่ในลำดับที่ 112 ของโลก สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 138,006,921 ราย เสียชีวิต 2,971,238 ราย รักษาหาย 111,027,738 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สหรัฐฯ ระบุฉีดวัคซีนจอห์นสัน&จอห์นสัน หลังพบปัญหาหากลืนเลือดอุดตัน-เกล็ดเลือดตก อินเดีย อนุมัติใช้วัคซีนสปุตนิควีของรัสเซีย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1 แสนคน 7 วันติดต่อกัน ภูฏาน ใช้เวลา 16 วัน ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ใหญ่แล้ว 93% ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิดล่าช้า เหตุไม่มีวัคซีนที่ผลิตเอง-อนุมัติยาก อังกฤษ ฉีดวัคซีนโควิดเฟสแรกให้ประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปครบ 32 ล้านคน หรือกว่า 99% และจะเริ่มฉีดเฟส 2 อีก 21 ล้านคน สำหรับผู้มีอายุ 49 ปีลงมา

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ร้านอาหารทะเล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ข่าวสด

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เผย การสอบสวนโรคพบคลัสเตอร์ร้านอาหารน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี มีไทม์ไลน์เชื่อมโยงจากผู้ป่วยรายที่ 32 เป็นชาย อายุ 21 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 7 และเมื่อ 5 เม.ย. ได้ไปกินเนื้อย่างที่ร้านซึ่งค่อนข้างแออัด พนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย และให้ลูกค้าตักอาหารเอง วันที่ 9 เม.ย. ผลตรวจพบเชื้อ จนท.งานระบาดวิทยาลงพื้นที่สอบสวนโรค ประธานเจ้าของร้านนำพนักงานมาตรวจ 17 คน พบเชื้อ 14 คน รวมเจ้าของร้าน ที่นำห้วง คือ ร้านตั้งอยู่ละแวกหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และม.วงษ์สวัสดิ์กุลฯ จึงมีกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมาใช้บริการประมาณ 1.5-2 พันคน ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 32 วันที่ 4 เม.ย. ไปสังสรรค์ที่โรงแรมลำไทรภาพ และไปคลับไลฟ์ฟับ จึงขอให้ผู้อยู่ในสถานที่และช่วงเวลาดังกล่าวรีบติดตอ รพ.ในพื้นที่ด่วน

2. ประเด็นประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-การเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า 2-3 วันที่ผ่านมา มีการนำเรื่องวัคซีนไปเป็นประเด็นทางการเมืองสร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยนำข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศมากล่าวหาว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาและซิโนแวคที่รัฐบาลจัดซื้อไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่วัคซีน 2 ตัวนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและมีการใช้ในหลายประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนยืนยันมาตลอดว่าวัคซีนทุกชนิดที่ใช้อยู่ในขณะนี้แม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ป้องกันการป่วยหนักและลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, newtv, thaigov, TNN)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยืนยัน วัคซีนโควิด 19 ที่ประเทศไทยใช้ทั้งของซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยวัคซีนของซิโนแวคที่มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพป้องกันเพียง 50.4% ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก และเป็นข้อมูลการวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 3 ซึ่งดำเนินการในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศบราซิลที่กำลังมีการระบาดอย่างมาก ขณะที่ป้องกันติดเชื้ออาการปานกลางจนถึงรุนแรงได้ถึง 83.7% และป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงถึง 100% ถือว่ามีประสิทธิภาพดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงประเด็นวัคซีนเงินคุณภาพต่ำ ว่า ทางการจีนระบุว่าวัคซีนทุกตัวยังต้องมีการพัฒนาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการฉีดระยะห่างของวัคซีน หรืออาจจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาให้วัคซีนที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการพูดในภาพรวมของวัคซีนทั้งหมด แต่ทางตะวันตกตัดตอนเป็นว่าเงินยอมรับว่าวัคซีนของจีนมีคุณภาพต่ำ

3. บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, isaranews

-รพ.นครปฐม ประกาศรับเฉพาะผู้ป่วยหนักหรือเร่งด่วน หลังมีบุคลากรติดเชื้อโควิด 19 จากนอกพื้นที่รพ. และนอกเวลาปฏิบัติราชการ เบื้องต้นเข้ารับการรักษาที่ รพ.นครปฐม พร้อมดำเนินการสอบสวนโรค กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว 12 ราย

4. ผู้ติดเชื้อโควิดรักษาตัวที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, thestandard, mcot, kapook, TNN, sanook, thebangkokinsight)

- 'เส้นด้าย สดอStyle' ยูทูปเบอร์ดัง ได้โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมและไลฟ์เฟซบุ๊กว่า ติดเชื้อโควิด เอกซเรย์พบว่าปอดยังปกติ มีแค่ไอ จาม เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว เลยปรึกษาแพทย์ว่าจะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน วัดออกซิเจนในเลือดทุก 2 ชั่วโมง ไม่ให้ต่ำกว่า 95 - 100 และกินยารักษาตามอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่ามีเตียงสำหรับรักษาในรพ.แทน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, kapook)

- จากกรณีดังกล่าว อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้ผู้ติดเชื้อทุกคนเข้ารับการรักษาที่รพ. เพื่อการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน หากปฏิเสธการรักษาจะผิดพรบ.โรคติดต่อ และห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปรักษาที่จังหวัดอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างทางและในจังหวัดปลายทาง

5. ผู้ป่วยติดเชื้อขณะตั้งครุภ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณี หยาดทิพย์ ราชปาล ติดเชื้อโควิด 19 ขณะตั้งครุภได้ 16 สัปดาห์ ทำให้กังวลว่าจะติดถึงลูก ว่า หญิงตั้งครุภต้องฝากครุภตามปกติ และใช้มาตรการ ส่วนการติดเชื้อโควิดขณะตั้งครุภ พบว่า 2 ใน 3 จะไม่ค่อยมีอาการ แต่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในหญิงตั้งครุภที่มีโรคร่วม ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ฝากครุภอย่างใกล้ชิด ส่วนเด็กในครุภ ข้อมูลทั่วโลกพบว่าอาจมีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ 2-5% มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดมากขึ้น 15.1% ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องการแท้งบุตร แต่ควรได้รับการดูแลจากสูติศาสตร์แพทย์

6. ผู้ป่วยโควิดเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, TNN, one31, sanook, INN, thaipbs, INN, 77kaoded, thebangkokinsight)

- สสจ.นครศรีธรรมราช พบครุภ 2 ราย มีพฤติกรรมปกปิดข้อมูล ฝ่ายชายเดินทางจาก กทม. ถึงนครศรีธรรมราชช่วงเช้า 11 เม.ย. และไปตรวจเชื้อที่รพ.มหาราชา พบติดเชื้อ ส่วนฝ่ายหญิงเดินทางเที่ยวบินค่าวันเดียวกัน โดยหญิงรายนี้รู้ผลตรวจว่าติดเชื้อตั้งแต่ 10 เม.ย. แต่ยังคงเดินทางและโทรแจ้ง จนท. ให้มารับตัวที่ท่าอากาศยาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

- นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 กล่าวว่า การรู้ตัวว่าติดโควิดแล้วยังเดินทาง ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดมีความเสี่ยง ถือเป็นพฤติกรรมจ้องใจ กฎหมายแพ่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายรวมถึงการรักษาพยาบาล รัฐซึ่งต้องรักษาคคนที่ติดเชื้อสามารถเรียกค่าเสียหายได้ กฎหมายอาญามีโทษจำคุกและปรับ ขอให้ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สช. ตร. ต้องช่วยกันแจ้งความดำเนินคดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

- สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ชี้แจงว่า ผู้โดยสารติดโควิด 19 ผ่านจุดคัดกรองแล้วไม่ใช่ จึงไม่ได้ห้ามการเดินทาง ได้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อและให้กักตัวลูกเรือ-นักบิน 14 วัน

7. รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, INN, isaranews, sondhitalk, TNN, Chiangmainews)

- กทม. ตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 180 ราย รอผล 1,370 ราย **เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 260 ราย รพ.สนามเชียงใหม่รับผู้ป่วยแล้ว 812 ราย เตรียมใช้ ม.แม่โจ้ เป็นรพ.สนามแห่งที่ 2 **พิษณุโลก** พบเพิ่ม 9 ราย สะสม 47 ราย สสจ.ตรวจกลุ่มเสี่ยงในม.นครสวรรค์และชุมชนใกล้เคียง 500 ราย หลังพบไทม์ไลน์เชื่อมโยงสถานบันเทิงที่เชียงใหม่ **ตาก** พบเพิ่ม 2 ราย มีประวัติเที่ยวสถานบันเทิง **สุพรรณบุรี** พบเพิ่ม 17 ราย สะสม 126 ราย ผู้ติดเชื้อมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ตำรวจ ครู นักเรียน พนักงานบริการในสถานบันเทิง ขณะที่รพ.เริ่มมีปัญหาเตียงไม่พอ เร่งประสานผู้ประกอบการที่มีห้องพัก 30 ห้องขึ้นไปให้เข้าร่วมกับจังหวัด **กระบี่** ครูชาวบราซิลติดโควิดเป็นรายที่ 5 ของจังหวัด ต้องส่งเด็กนร.อนุบาลกว่า 60 คน ตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วัน **ภูเก็ต** พบเพิ่ม 16 ราย สะสม 98 ราย เปิด มอ.วิทยาเขตภูเก็ต เป็นรพ.สนาม และให้ อบจ.หาสถานที่กักกันผู้เสี่ยงสูงอำเภอละ 1 แห่ง **สงขลา** พบเพิ่ม 10 ราย รอยืนยันจาก ศบค. อีก 23 ราย **เชียงราย** พบเพิ่ม 11 ราย สะสม 70 ราย เล็งใช้โรงแรมเป็นที่พักฟื้นฟูผู้ป่วย **เพชรบูรณ์** พบเพิ่ม 1 ราย เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงคลับแซด โรงแรมบูรพา **พังงา** พบเพิ่ม 3 ราย สะสม 8 ราย จังหวัดมีมติดยกลูกงานประเพณีฯ **สระแก้ว** พบเพิ่ม 11 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงในจังหวัด **กาญจนบุรี** พบเพิ่ม 5 ราย ผลตรวจ 2 เด็กนักเรียน ร.ร.วีรศิลป์ เป็นลบ **นครราชสีมา** พบเพิ่ม 9 ราย สะสม 123 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ในร้านหมูกระทะ **อุดรธานี** พบเพิ่ม 20 ราย สะสม 52 ราย **นนทบุรี** พบเพิ่ม 70 ราย กระจาย 6 อำเภอ

รพ.นครปฐม ประกาศรับเฉพาะผู้ป่วยหนักหรือเร่งด่วน หลังมีบุคลากรติดเชื้อ **ลำปาง** พบเพิ่ม 9 ราย สะสม 66 ราย ทารกเพศชาย อายุ 10 เดือน ติดเชื้อโควิดมาจากแม่ **แม่ฮ่องสอน** พบเพิ่ม 4 ราย สะสม 17 ราย

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, hfocus, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 578,532 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 505,215 ราย และครบ 2 เข็ม 73,317 ราย ขณะนี้ไทยได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว 1,117,000 โดส ตั้งเป้าภายในสิ้นเดือน เม.ย. จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 400,000 คน โดย 13 เม.ย. ฉีดไปแล้ว 346,718 คน เร็วกว่าที่คาดหมายไว้ ทั้งนี้ แนวโน้มผู้ติดเชื้อรอบใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วประเทศ และพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนบางจังหวัด ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง มากที่สุดคือ กทม. ส่วนชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และสระแก้ว มีผู้ติดเชื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงกว่ำร้อยละ 50 ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในผู้สัมผัสตามมา สธ. จึงออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงระบอบในวงกว้าง นอกจากนี้ นายกฯ ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งทำงานที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบหลังเทศกาลสงกรานต์ และ สธ. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน จัดรูปแบบการทำงานดังกล่าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะในจังหวัดเสี่ยง

-สธ. ได้สำรวจยาและเวชภัณฑ์คงคลังทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ได้แก่ หน้ากาก N95 มี 3,188,721 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 1 ปี หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 121,360,699 ชิ้น เพียงพอสำหรับ 9 เดือน และชุดป้องกัน Cover All เพียงพอสำหรับ 5 เดือน ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ คงเหลือ 575,783 เม็ด เพียงพอสำหรับ 5-6 เดือน อภ. ได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง มี 4 ระดับคือ ผู้ติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง ผู้มีความเสี่ยงต่ำ และผู้มีความเสี่ยงต่ำมากหรือไม่มีความเสี่ยง การปฏิบัติตนแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยง แต่การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)

-นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก โดยเฉพาะรวมกลุ่มดื่มสุรา เพราะมีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อจะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้คนจำนวนมาก สำหรับผู้ที่เดินทางจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละจังหวัด และปฏิบัติตามประกาศของผู้ว่า อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศบค.มท. เผย จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ล่าสุดมี 42 จังหวัด

-พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบุรณ์ รองโฆษก ตร. เผย มีข้าราชการตำรวจติดเชื้อและเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สะสม 231 นาย รักษาหาย 78 นาย อยู่ระหว่างรักษา 153 นาย มีกลุ่มเสี่ยงที่กำลังกักตัว 1,334 นาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พล.อ.ฉัตรกุล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ระบุ พบข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวติดเชื้อหลายราย สถานการณ์ยังอยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. และ ศปก.สธ. ที่จะควบคุมได้ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงขอความร่วมมือข้าราชการให้คงมาตรการส่วนบุคคล และจัดมาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถถึง 30 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, newtv, mcot

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. สั่งปลัด ศธ. ออกประกาศขยาย Work from Home หน่วยงานในสังกัด งดจัดกิจกรรมทุกชนิดถึง 30 เม.ย. 2564 และใช้มาตรการป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ

-นายณันท์ชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ก.แรงงาน ร่วมกับ ก.มหาดไทย สปสช. และ กทม. จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด 19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้ากทม. สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี เริ่ม 17 เม.ย. 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ)

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม เผย ก.กลาโหม ได้ร่วมกับ สธ. เตรียมตั้งรพ.สนาม 5,341 เตียงทั่วประเทศ รับมือผู้ป่วยโควิด 19

ประเด็นข่าว

-กทม. ใช้สนามฟุตบอลตั้งรพ.สนาม ใช้ชื่อ รพ.เอราวัณ 2 รองรับผู้ป่วยได้ 350 เตียง คาดเปิดให้บริการ 19 เม.ย. ภาพรวม กทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 1,250 เตียง

-กองทัพอากาศ จัดเตรียม รพ.สนามดอนเมือง รองรับผู้ป่วยโควิด 19 อาคารไม่รุนแรง 140 เตียง

-รพ.ตำรวจ ใช้โรยิมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เปิดรพ.สนาม เน้นรับตำรวจชายอายุน้อย-ป่วยไม่หนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์

-พล.ร.อ. เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ แจงใหม่ไลน์ทหารเรือคนวาเอก-นาวาตรี ที่ติดเชื้อโควิด 19 ไม่ได้มีประวัติเที่ยวฝ้าย่านทองหล่อ ล่าสุดพบกำลังพลเสียงสูง 30 นาย สังกัดตัวแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า แพทย์พบเชื้อโควิด 19 ในสถานบันเทิงเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ที่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า ดังนั้น แม้ไม่มีอาการป่วยแต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเร็ว โดยประเมินความเสี่ยงผ่านโปรแกรม BKK COVID-19

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สงกรานต์ 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา

-นายอรรถวิชช์ สัมพันธรัตน์ รองปลัด ก.มหาดไทย เผย วันที่ 12 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 373 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ตีมีแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 22 ครั้ง สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 10-12 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 1,090 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 110 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,099 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 25 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 49 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 52 คน

-จ.ขอนแก่น เกิดเหตุยางล้อรถทัวร์โดยสาร 2 ชั้น ระเบิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน บนถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด พบผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 12 ราย หน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาที่รพ.สิรินธร และรพ.ขอนแก่น

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกำชับให้หน่วยงานเร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ และยังคงแสดงความห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุด ขอให้ตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้พร้อมเดินทางไกล เมาไม่ขับและยึดกฎจราจร

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่ประสบปัญหาสุขภาพหลายด้าน โดยเฉพาะการสูญเสียฟันลูกหลานจึงต้องใส่ใจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เนื่องจากพบว่ากว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่มีฟัน พบโรคในช่องปากที่ไม่ได้รับการรักษาและมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น แนะนำกินอาหารหวานเหนียว เพราะจะเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน ทำความสะอาดยาก และหลีกเลี่ยงอาหารแข็งเพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยวได้

เฝ้าระวังการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุโดย 1.ดูแลพื้นบ้านไม่ให้เปียกและลื่น 2.จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 3.กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและกินยาหลายชนิด ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่ใช้เพื่อให้รู้ผลข้างเคียง และ 4.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ได้แก่ 1.ตั้งสติ 2.ประเมินการบาดเจ็บ หากไม่สามารถยับยั้งและลุกเองได้ หรือขยับแขนขาแล้วรู้สึกปวด ไม่ควรเคลื่อนไหว 3.โทรแจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือนำส่งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน